



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายสมชาย ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

สอบถามกรณีพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้อำนาจศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการบริหารจัดการทุกมิติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยมีการกำหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหารในอ่าวไทย แต่ ศอ.บต. กลับนำเสนอโครงการที่สร้างมลพิษให้กับพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนในพื้นที่จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงสอบถามถึงแนวคิดและกระบวนการทางกฎหมายในการรับฟังความคิดเห็นและที่มาของงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลต่อโครงการดังกล่าว คือ โครงการอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสภาพสิ่งแวดล้อม ทะเล สภาพอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก แต่กลับไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนความเห็นชอบของรัฐ ทั้งนี้สามารถเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หรือยกเลิกมติ ครม. แล้วกลับไปสู่จุดเริ่มต้นโดยเริ่มรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่โดยยึดหลักเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาได้หรือไม่

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ และเป็นหน่วยงานด้านพลเรือน ที่ผ่านมารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยกำหนดให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่ ๔ และเป็นเมืองคู่ขนานของการพัฒนา มีการประเมินในช่วงสองปีแรกแล้ว พบว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจึงมีการขยายผลโครงการที่อำเภอจะนะให้เป็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และสิ่งที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงไปในพื้นที่ และต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้น มติ ครม. ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการรับฟังความคิดเห็นผ่านสี่ช่องทาง คือ ๑. เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๓. จดหมายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๔. สสำรวจสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยในปัจจุบันเหลือเพียงช่องทางเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยขอยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนประเด็นการรับฟังความคิดเห็นนั้น ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการทั้งระบบ และไม่ได้เลือกประชาชนที่เห็นด้วยกับโครงการมามีส่วนร่วมในกระบวนการเท่านั้น แต่ครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีกระบวนการ ขั้นตอน และหน่วยงานในพื้นที่อีกหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของสมาชิกฯ ส่งไปยัง ศอ.บต. โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีเจตนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง

๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามถึงวิกฤตองค์การการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสศ. ที่ประสบขาดสภาพคล่องทางการเงินมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จนนำมาสู่การขาดทุนสะสมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงินถึง ๖ - ๗ พันล้านบาท เนื่องจากการใช้อำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ถูกแทรกแซงการดำเนินงาน นำมาสู่การทุจริตเชิงระบบและเชิงนโยบาย และไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ จึงสอบถามถึงการดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดหรือไม่ และคำสั่งให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน ๙๖๑ คน ขององค์การการค้า สกสศ. เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ชอบด้วยหลักคุณธรรมและหลักการบริหารตามขั้นตอนของระเบียบแบบแผนขององค์การของรัฐหรือไม่ รวมทั้งการขายที่ดินขององค์การการค้า สกสศ. ที่โรงพิมพ์ สกสศ. ลาดพร้าว มาใช้หนี้ และจะยุบองค์การการค้า สกสศ. หรือไม่

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่า ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปดูการดำเนินงานขององค์การการค้าเพื่อหาแนวทางการแก้ไขวิกฤตนี้และให้มีความคืบหน้าในการแข่งขันในตลาดการพิมพ์ ทั้งนี้ พบว่าการพิมพ์หนังสือนั้นแม้จะมีจำนวนมากแต่ระยะเวลาในการพิมพ์ไม่น่าจะเกิน ๒ เดือน การจัดส่งไม่น่าจะเกิน ๑ เดือนครึ่ง และการรับเงิน น่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการของ สกสศ. มีความเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ต้องตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ทั้งนี้ ในการเลิกจ้างพนักงานขององค์การการค้า สกสศ. นั้น เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจอย่างมากและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงมิได้ให้ข้อมูลนี้มากนักเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกเลิกจ้างนั้นจะได้รับเงินชดเชย ๕ - ๖ แสนบาท จำนวน ๑๒ คน ได้รับเงินชดเชย ๖ แสน - ๑ ล้านบาท จำนวน ๓๖๕ คน ได้รับเงินชดเชย ๑ - ๒ ล้านบาท จำนวน ๔๑๓ คน ได้รับเงินชดเชย ๒ - ๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒๖ คน และ ๓ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๔๕ คน ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก และคณะกรรมการ สกสศ. ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าในการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องทางกฎหมาย มีการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอย่างน้อย ๓๐ วัน และในขณะที่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทันทีเพราะประกาศเลิกจ้างในเดือนสิงหาคม ก็ได้จ่ายเงินชดเชยบางส่วนให้แก่พนักงานทันทีคนละ ๑ แสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจว่าจะมีเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ สำหรับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตาม สืบสวน สอบสวน กรณีการเป็นประสพภาวะขาดทุนต่อเนื่องขององค์การการค้า สกสศ. นั้น จะมีการดำเนินการอย่างเนิ่นนอ และการใช้หนี้ที่มีอยู่นั้น วิธีการหนึ่งคือการนำเอาสินทรัพย์มาตีราคาเพื่อชดใช้หนี้ ส่วนเรื่องความเหมาะสมของราคาและขั้นตอนต่าง ๆ นั้น ผู้อำนวยการองค์การค้าคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะได้นำเสนอแผนงานที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทางให้เกิดความมั่นคงในการได้รับคืนหนี้จากองค์การค้า สกสศ. ต่อไป

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร ผั่งตะวันออก โดย นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำประปาเพื่อใช้ในการชีวิตประจำวัน ซึ่งการประปานครหลวงไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครแถบชานเมืองผั่งตะวันออกได้แก่ พื้นที่เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง ไม่มีน้ำประปาใช้ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของเขตหนองจอก ซึ่งแต่เดิมนั้นประชาชนได้อาศัยน้ำฝนและน้ำในคู คลอง เพื่อใช้ในการชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันน้ำในคู คลอง เน่าเสียและแห้งขอดเนื่องจากภัยแล้ง ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ จึงสอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานครผั่งตะวันออก โดยเฉพาะพื้นที่เขตหนองจอกและการตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานครผั่งตะวันออกนั้น การประปานครหลวงมีพื้นที่บริการใน ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง และได้มาตรฐานตามที่องค์การ

อนามัยโลกกำหนด โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายขอบซึ่งยังขาดแคลน น้ำประปาอยู่ และเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ลงพื้นที่บริเวณเขตมีนบุรี หนองจอก โดยในปี ๒๕๖๓ การประปานครหลวงได้ดำเนินการวางท่อประปาไปแล้ว ๗ เส้นทาง งบประมาณ ๖ ล้านบาทบาท และในปี ๒๕๖๔ จะดำเนินการวางท่อประปาเพิ่มเติมอีก ๒๐ เส้นทาง และได้กำชับว่าเมื่อได้กำไรจากพื้นที่ กรุงเทพมหานครชั้นในก็ควรนำไปเร่งรัดพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นนอกให้ได้รับการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำประปา โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมโยงกับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต ทั้งนี้ การประปานครหลวงจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่บริการ ให้ดีที่สุด และจะร่วมกับท้องถิ่นเพื่อขยายเขตการให้บริการและการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งจะทำให้สามารถดูแลพื้นที่ รอบนอกได้มากยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่ที่สมาชิกฯ แจ้งว่ายังมีความขาดแคลนน้ำประปา จะเร่งรัดให้การประปานครหลวงแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
พอกหนึ่งสัตว์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม. ๓๐ และ กม. ๓๔ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ขอรบความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่
พระเถระ ๗ รูป โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย
ถามนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป

๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) ของภาคการเกษตร โดย นายนริศ ชำนาญกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ถามนายกรัฐมนตรี

ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศก็ได้รับผลกระทบมากมาย
เช่นเดียวกัน แม้รัฐบาลจะได้ใช้เงินงบประมาณเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหา และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลเยียวยา
แล้วก็ตาม แต่ประชาชนในภาคการเกษตรก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนภาคการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้
ความช่วยเหลือที่ผ่านมาและนโยบายอื่น ๆ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า โรคดังกล่าวเริ่มมีการระบาดเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอันดับต้น ๆ ในการให้
ความช่วยเหลือ โดยจะดูแลพี่น้องเกษตรกรก่อน จำนวน ๑๐ ล้านราย เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อราย
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนและรวบรวมบัญชีของเกษตรกร จำนวน
๗ หน่วยงาน โดยกรมปศุสัตว์ ดูแลกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ มีผู้ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ ราย กรมส่งเสริม
การเกษตร ดูแลกลุ่มผู้ทำไร่ ทำนา ปลูกพืช มีผู้ขึ้นทะเบียนให้ประมาณ ๖,๓๓๐,๐๐๐ ราย กรมประมง
มีผู้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ ราย การยางแห่งประเทศไทย จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ ราย สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ราย กรมสรรพสามิต จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย

และกรมหม่อมใหม่ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งมีหลายท่านเห็นว่าในจำนวนนี้มีความซับซ้อน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง โดยผู้มีรายได้ประจำแต่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่มี ประกันสังคมต่าง ๆ ต้องตัดออก และ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว ๗,๓๙๗,๒๘๒ ราย ซึ่งเริ่มจ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยเดือนกรกฎาคม จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ กรกฎาคม นี้ อีก ๓๖,๙๕๐ ราย ดังนั้น เงินที่เยียวยาชดเชยให้พี่น้องเกษตรกรจนสิ้นสุดโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐,๔๘๐ ล้านบาท สำหรับในช่วงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคนั้น กรมส่งเสริม การเกษตร ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมาขายเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒ ล้านบาท กรมประมง ได้นำกุ้ง หอย ปู ปลา จากเกษตรกรผู้เลี้ยงมาขายได้เงิน ๒๑๔.๘ ล้านบาท กรมการข้าว นำข้าวมาขายให้เกษตรกร ได้เงิน ๑.๖ ล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำสินค้ามาช่วยขายได้รายได้ประมาณ ๑ ล้านบาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสินค้ามาขายได้ ๒๒๙ ล้านบาท อีกทั้งกรมชลประทาน ได้ช่วยเหลือ โดยจ้างงานลูกจ้างระยะเวลา ๓ เดือน และ ๖ เดือน จำนวน ๗๙,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๑,๗๕๑ ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร จ้างแรงงาน ๑,๑๐๐ ราย นอกจากนี้ยังมีการลดภาระให้พี่น้องเกษตรกรคือ กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักประมาณ ๒ แสนกว่าครัวเรือน เป็นเงิน ประมาณ ๔ ล้านบาท กรมหม่อมใหม่ มอบท่อนพันธุ์ให้เกษตรกร ๒๓๗,๐๐๐ ท่อนพันธุ์ คิดเป็นเงินประมาณ ๔๕ ล้านบาท และกรมประมง ช่วยเหลือค่าอาหารประมาณ ๔๕ ล้านบาท ส่วนด้านหนี้สินนั้น สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หยุดและลดดอกเบี้ยให้กับผู้ที่กู้เงินกองทุนหมุนเวียนประมาณ ๑ หมื่นราย เป็นเงินประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ลดดอกเบี้ยให้คิดเป็นเงิน ๕๗ ล้านบาท สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลด ชำระหนี้และลดการส่งเงินค่าหุ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ ราย การยางแห่งประเทศไทย ได้หยุดการชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๑๖ ล้านบาท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ขยาย การชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน คิดเป็นเงินประมาณ ๑๘ ล้านบาท รวมทั้งขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติ งบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการ แก้ววิกฤตโควิด-๑๙ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้กู้เงินได้ โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า ๗ ราย ซึ่งกลุ่มหนึ่งให้กู้ได้ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท รวมทั้งมีการประกันราคา มีตลาดรองรับในการเลี้ยงโค และต่อไปจะส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งด้วย นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับทุกกรมในสังกัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เสนอโครงการ จำนวน ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติแล้วจำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท

๑.๓ กระตุ้งถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ้งถาม เรื่อง เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ขาดหาย โดย พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง กระตุ้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระตุ้งถาม

๑.๓.๒ กระตุ้งถาม เรื่อง สร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านโพน - บ้านโคกหลวง ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ บัญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้งถาม

๑.๓.๓ กระตุ้งถาม เรื่อง การปิดกั้นรั้วประตูของแนวเขตรถไฟฟ้าพืชมานคร และการประปานครหลวง โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดย นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม เป็นผู้ตอบกระตุ้งถาม

๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าแรงสูง ๓ จุด ๓ ตำบล บ้านนาถ่อน หมู่ ๗ กิโลเมตรที่ ๑๔ - ๑๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ตำบลลงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน บ้านโนนแสนสุข หมู่ ๑๑ - บ้านหนองกระเตา หมู่ ๗ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน และ บ้านหนองโจด หมู่ ๕ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดระเบียบการจราจรเกี่ยวกับการใช้ รถจักรยานยนต์ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ ๗.๑ - ๗.๔ ซึ่งเป็นเรื่องตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลงขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยที่ประชุมเห็นชอบอย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละคณะ ดังนั้น ประธานฯ จึงขอถอนระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน และประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาสัดส่วนของกรรมาธิการแต่ละคณะต่อไป

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นเรื่องค้าง การพิจารณาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดทำรายงานฉบับนี้จัดทำเสมือนเป็นงานประจำ และไม่ปรากฏผลงานปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม รวมทั้ง ขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาตามแผนงานปฏิรูปประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่อง การปฏิรูปด้านการเมือง ตลอดจนการเร่งรัดกฎหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานในรอบ ๓ เดือน ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ สำหรับการปรับปรุงตัวรายงาน อาทิ สถานะของกฎหมายภายใต้ แผนการปฏิรูปประเทศ การเร่งรัดกฎหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ การเสนอความคืบหน้า ในกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน ทั้งนี้ จะนำไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการ และทางสำนักงานฯ จะเร่งติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านการศึกษา ๒. ด้านแรงงาน และ ๓. ด้านวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว โดยในขั้นต่อไป จะดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมร่วมระหว่าง ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงานฯ จะได้นำเสนอข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ ที่สมาชิกฯ ได้ให้ความเห็นไว้ หลังจากนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านจะเร่งปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน ก่อนจะนำมารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๔ รับทราบรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป โดยสมาชิกฯ ไม่ติดใจ

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๕ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ตัวเลขของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณายังเป็นตัวเลขเก่า จึงขอให้กระทรวงการคลังปรับตัวเลขให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง อีกทั้งรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความใกล้เคียงกันมาก จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการนำเสนอรายงานทั้งสองฉบับให้มีความแตกต่างกัน โดยทุกครั้งที่มีการจัดทำตัวเลขขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าจัดทำเมื่อไร และขอให้มีการรายงานตัวเลขที่แท้จริง พร้อมทั้งช่วยกันดูแลระบบบัญชีภาครัฐให้เป็นที่เข้าใจโดยง่าย มีความกระชับ และมีตัวเลขที่ถูกต้อง รวมทั้งควรมีการอธิบายการแสดงตัวเลขที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ สะดวกต่อการวิเคราะห์ ทั้งเรื่องการขาดดุล การดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้มีวินัยการคลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตต่อสวัสดิการข้าราชการพยาบาลของข้าราชการซึ่งมากกว่าของประชาชน จึงควรปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในสังคม และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถทำงานร่วมกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อชี้แจงให้เห็นว่าประชาชนได้อะไรจากการใช้งบประมาณของประเทศ

นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง ชี้แจงการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า การจัดทำรายงานการรับจ่ายเป็นการเปรียบเทียบงบประมาณที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติกับการใช้จ่ายจริงของส่วนราชการซึ่งใช้เกณฑ์เงินสดในการจัดทำ ส่วนรายงานการเงินแผ่นดินนั้นเป็นรายงานการเงินทางบัญชี อย่างไรก็ตาม ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกฯ ไปพิจารณาปรับตัวเลขให้เห็นความชัดเจนและแตกต่าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องข้าราชการพยาบาลนั้นจะขอรับข้อเสนอของสมาชิกฯ ไปประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ส่วนประเด็นเรื่องผลการใช้จ่าย เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานมีข้อจำกัด ตัวข้อมูลที่แสดงทั้งสองรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนตามที่สมาชิกฯ ตั้งข้อสังเกต อีกทั้งระยะเวลาที่ได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ล่าช้าจนทำให้เสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรไม่ทัน จึงจะขอรับข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาปรับการดำเนินการต่อไป สำหรับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ทั้งสองหน่วยงานจะแสดงข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สำหรับเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงาน

เพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบและเพิ่มมาตรการการควบคุมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

๒.๖ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ด้วยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕ (๕) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายที่ดีมากที่ต้องการจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมากยิ่งขึ้น แต่ในเรื่องของหลักการนั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประการ เนื่องจากยังเป็นโครงการที่เน้นเรื่องภาษีเป็นหลัก โดยการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเรื่องนี้ตอบโจทย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีการป้องกันการนำเข้าสินค้าหลาย ๆ อย่าง แต่ในปัจจุบันมีการยกเลิกภาษีนำเข้าในหลาย ๆ โครงการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการมาตรการเพิ่มความสามารถแข่งขันมากกว่ามาตรการลดภาษี นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ต้องทำให้เกิดการเกษตรที่มีความเพียงพอก่อน แต่ในปัจจุบันการเกษตรยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอยู่ ดังนั้น ก่อนจะจัดสรรน้ำให้กับอุตสาหกรรม ต้องมีการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ได้เสียก่อน อีกทั้งตัวเลขการลงทุนยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณจริง ๆ ของประเทศ รายงานฉบับนี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ และต้องมีการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับโครงการดังกล่าวในบางประเด็น อาทิ การให้ความสำคัญกับระบบตรวจสอบและการรายงานต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม ได้มีสมาชิกฯ แสดงความเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ เนื่องจากมีการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมในด้านอื่น ๆ ครอบคลุมทุกด้าน โดยโครงการนี้มีนักลงทุนให้ความสนใจมาเช่าพื้นที่ลงทุนแล้ว ๔๔,๗๒๖ ไร่ จากพื้นที่ ๖๔,๔๘๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำแผนผังการพัฒนา EEC เพื่อรองรับการลงทุนในระยะเวลายาวไกล และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกว่า ๔๐ ครั้ง ในพื้นที่ ๓ อำเภอทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมาชิกฯ ทุกท่านไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และเมื่อมีวิกฤตโควิด-๑๙ ก็ได้มีการแก้ไขนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับประเด็นเรื่องแหล่งน้ำต้นทุนที่ประชุมมีมติว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ กับแหล่งน้ำดังกล่าวเพราะเกษตรกรรมจำเป็นต้องใช้ ส่วนอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นจะต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำของตนเอง ในปี ๒๕๖๔ จะต้องดูแลเรื่องนี้ไม่ให้เกิดการขาดแคลน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑๗ โครงการ สำหรับพื้นที่ EEC ทั้งนี้ จะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรตอบข้อสงสัยของสมาชิกฯ ทุกคนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้นำส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามนัยมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีการลงตัวเลขไม่ตรงกัน มีการระบุในรายงานว่าการจัดทำข้อมูลในระบบบัญชีของหน่วยงานอาจมีข้อคลาดเคลื่อนกับรายงานการเงินตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เนื่องจากการนำข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานเข้าระบบ GFMS ด้วยแบบ บข. ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส และไม่มีหลักฐานชี้แจงรายได้ของหน่วยงานว่าอยู่ในธนาคารใด ไม่มีการใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันก่อนการปราบปราม รวมทั้งการออกระเบียบค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานตนเอง

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงว่า ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตนั้นเป็นข้อบกพร่องในการจัดทำรายงานของ ป.ป.ช. จริง สืบเนื่องจากกรณีค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีการลงตัวเลขไม่ตรงกันของสำนักงานบริหารงานคลังและสำนักงานบริหารทรัพย์สินของ ป.ป.ช. เนื่องจากการลงตัวเลขในวันที่มีการรับครุภัณฑ์อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงโดยสำนักงานบริหารงานคลังนับการลงทะเบียนจากวันที่มีการตรวจรับงาน ส่วนสำนักงานบริหารทรัพย์สินใช้วันที่มีการรับของจริงเพื่อนำไปลงทะเบียนและออกหมายเลขครุภัณฑ์ เมื่อมีการคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้มาตรวจสอบ และมีความเห็นว่าไม่สามารถรับรองได้ เนื่องจากรายงานทั้งสองส่วนไม่สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดการเสื่อมค่าและได้มีการแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ของ ป.ป.ช. ที่มีลักษณะจ้องจับผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร และมีเหตุผลหลักฐานเพียงพอต่อข้อกล่าวหาหรือไม่ โดยจะส่งเรื่องหรือสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณากลับกรองอีกชั้นหนึ่ง หากอัยการสูงสุดเห็นด้วยจึงจะมีการฟ้องไปยังศาล ซึ่งยังมีขั้นตอนการพิจารณาของศาลอีกชั้นหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้น ขอให้ไว้วางใจว่ามีกระบวนการขั้นตอนที่ครบถ้วนส่วนในเรื่องนโยบายเชิงป้องกันนั้นมีการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อประเทศไทย และมีแนวร่วมจากภาคเอกชน รวมทั้งมีบทกฎหมายให้ดำเนินการตรวจสอบและป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการทำงานของ ป.ป.ช. สำหรับการขึ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และต้องผ่านรัฐสภาก่อนทุกครั้ง ไม่มีสิทธิขึ้นค่าตอบแทนเองได้

นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชี้แจงกรณียอดเงินฝากธนาคารของ ป.ป.ช. รวมรายการที่ ป.ป.ช. จะต้องเบิกจ่าย และเป็นงบประมาณที่ได้รับมาจากปี ๒๕๖๒ เพื่อมาจ่ายในปี ๒๕๖๓ หากจ่ายในปีนี้ไม่ทันก็จะมีภาระก้นงบประมาณในส่วนนี้เพื่อจ่ายในปีถัด ๆ ไป โดยตัวเงินทั้งหมดจะฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย ยอดของดอกเบี้ยมาจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ส่วนค่าปรับนั้นมาจากการสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ป.ป.ช. ได้จ้างบริษัทไอทีมาติดตั้งระบบแต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างจึงยินยอมเสียค่าปรับดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๘ รับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๖ กำหนดให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อพิจารณา โดยได้เสนอมาให้สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อสงสัยต่อกรณีผู้รับทุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) งบประมาณที่ได้ในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๒ เป็นการสนับสนุนงบประมาณสำหรับผู้ขอรับทุนจากองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดหน่วยงานเหล่านี้ยังต้องการเงินสนับสนุนจาก ส.ส.ส. นอกจากนี้ ยังมีกรณีหน่วยงานที่ต่อต้านโครงการก้าวหน้า อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ “สุราก้าวหน้า” หรือ E-sports ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก ส.ส.ส. จึงขอตั้งคำถามว่า ส.ส.ส. มีจุดยืนต่อโครงการที่เสริมสร้างการพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่น ๆ อย่างไร รวมทั้งยังไม่เห็นโครงการที่ประสานทรัพยากรในระดับท้องถิ่นที่ครบถ้วนรอบด้านอย่างใด และ ส.ส.ส. มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการหลากหลายทางเพศให้กับสังคมหรือไม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน และสังคมไทย นอกจากการส่งเสริมสุขภาพะทางเพศตามเพศวิถี ส่วนโครงการที่ส่งเสริมการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ และลดความรุนแรงจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์ภายในครอบครัวแล้วนั้น ขอเสนอแนวทางอีกมิติในด้านของผู้ถูกรักษา ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนรู้จักระมัดระวังตัว ไม่ยอมให้ใครมาล่วงละเมิดต่อร่างกาย และรู้จักปกป้องสิทธิในร่างกายของตนเอง รวมทั้งต้องไม่ละเมิดผู้อื่นเช่นกัน นอกจากนี้ได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกำหนดประเด็นการจัดโครงการต่าง ๆ การเลือกพื้นที่ในการทำงาน การติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพ และความแตกต่างในงานที่ได้ดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ อีกทั้งยังเห็นว่าความรู้ทักษะของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนไม่ได้มีการขยายความรู้ให้กว้างขวาง โดยควรสร้างการรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์และความรู้เรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตลอดจนได้เสนอแนะให้มีการจัดทำแผนงานเพื่อให้เท่าทันรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งควรแจกแจงการใช้งบประมาณอย่างเป็นธรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ

นายสุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่ สสส. และชี้แจงว่า สสส. มีพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีลักษณะเป็นกองทุน มีเงินรายได้ที่มาจากภาษีนำเข้าและการผลิตของสุรกายาสูบ ในอัตราร้อยละ ๒ ของที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ซึ่งบทบาทของ สสส. นั้น เป็นการสนับสนุนโดยจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง ซึ่งไม่ได้เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น และทุนที่นำไปสนับสนุนส่วนราชการนั้นเป็นเพียงการเติมในส่วนที่ขาดในขณะนั้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้ต่อไป โดยค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ลงทุนเพื่อการทำงานด้านสุขภาพของคนไทยนั้น งบประมาณของ สสส. เท่ากับร้อยละ ๐.๗ ขณะเดียวกันก็มีการสร้างเครือข่ายภาคีและการตั้งศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบ เมื่อต้นแบบสำเร็จจะนำไปสู่นโยบายในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้ ส.ส.ส. ยังดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนการดำเนินงาน ๑๐ ปี ในระยะยาว แผน ๓ ปี ในระยะกลาง และแผนปีต่อปี อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ร่วมตัดสินใจในกระบวนการหลักพันคน สำหรับเรื่องธรรมนูญฉบับนั้น ถูกแปลงเป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของงานและหลักธรรมนูญซึ่งในด้านที่ลดลงนั้นจะได้มีการปรับปรุงต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอน้อมรับข้อแนะนำของสมาชิกฯ ทุกท่านมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ หลังจากที่มีสมาชิกฯ ได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และผู้จัดการกองทุนฯ ได้ตอบชี้แจงจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง)

ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

จากนั้นประธานฯ ได้สั่งปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๒๐.๓๕ นาฬิกา
